

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๓๒๘



ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มท ๐๐๑๘/ว ๓๕๑ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการปกครอง แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยให้ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว และให้รายงานผลการดำเนินการให้กรมการปกครองทราบทุกเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ส่วนสำคัญ รวมจำนวน ๑๐ โครงการ ภายใต้แนวคิด “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ในส่วนที่ ๑ E - DOPA Heart การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ เพื่อความยั่งยืน โครงการที่ ๓ การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยการจัดทำ E-Report ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (๕ กิจกรรม) และได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมช่องทางการรายงานผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพโครงการ/กิจกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเริ่มของอำเภอ ในระบบรายงานผล E - Report เพื่อให้มีการบันทึกข้อมูลที่เป็นรูปภาพและมีรายละเอียดในกิจกรรม ๕ กิจกรรมดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” ในส่วนที่ ๔ E - DOPA Digitalization การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล รายละเอียดตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน “10 Flagships to DOPA All Smart 2022” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อำเภอดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนี้

๑. ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และการขับเคลื่อนโครงการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (10 Flagships to DOPA All Smart 2022) โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๓๐๘.๓/ว ๑๒๒๘ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลระบบรายงานผล E-Report และรายงานตามกำหนดระยะเวลาดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

๒.๑ รายงานผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ ผ่านทางระบบการรายงาน E-Report ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์

๒.๒ รายงานผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ ให้ยกเลิกการรายงานการขับเคลื่อนนโยบาย ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้รายงานผ่านทางระบบการรายงาน E-Report ส่งให้จังหวัด เพื่อรวบรวมรายงานโครงการ/กิจกรรมเด่น หรือที่เป็นความคิดริเริ่มของทุกอำเภอ ที่ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์พร้อมภาพถ่ายและรายละเอียดในกิจกรรมมากที่สุด เช่น ใครทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกี่คน ใช้งบประมาณเท่าไร และผลที่ได้รับเป็นอย่างไร เป็นต้น ให้กรมการปกครองทราบ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน เริ่มครั้งแรกตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเอกราช มณีกรรณ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗